



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้พิจารณาเห็นชอบพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www.nongtaobanmi.go.th หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม)

(นายสุเทพ ด้วงมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คำนำ

การวางแผนพัฒนาตำบลเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมปัจจุบัน เพราะการวางแผนทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางประหยัดทรัพยากร และบรรลุวัตถุประสงค์นำสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่๑/๒๕๖๕(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี แผนยุทธศาสตร์อำเภอบ้านหมี่ รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดยุทธศาสตร์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และคัดเลือก รวบรวม จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าขึ้น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่๑/๒๕๖๕(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ผู้จัดทำหวังว่าจะช่วยให้การพิจารณาเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน ลดความซ้ำซ้อน และสามารถแก้ปัญหา สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองเต่า

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.หนองเต่า

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑ - ๖๗